

TTB - ผ่านไม่ผ่าน...เริ่มเห็นตัวนำ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอะไรเลยนะครับ เพราะเรื่องนั้นจะปล่อยให้เป็นไปตามระเบียบหรือไม่เป็นระเบียบ ของผู้ทรงคุณวุฒิกันไป ก็แล้วกัน... ส่วนเรื่องของเรา ก็คงจะมว่ากันด้วยเรื่องของ ตลาด เป็นหลัก และ ที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องมองกันที่หุ้น เป็นรายตัว โดยในเรื่องของตลาด นั้น ก็ถือว่ากำลังทดสอบแนวต้านหลัก ของแนวโน้มขาลง ที่เป็นคลื่น 4 ซึ่งจะผ่านหรือไม่ผ่านได้นั้นวันนี้ก็อาจจะรู้กันกระมัง ซึ่งอาจจะดูปัจจัย ที่มาตรงกับวันไหวตนายกรัฐมนตรี รอบสอง แต่เชื่อได้เลยว่าผลไหวตนั้น หลายๆ ท่านก็คงพอจะเดาทางออกได้กระมัง... แต่ ตลาด นี้สิ อาจจะได้เดาทางยากเหมือนกันนะว่าจะผ่าน 1540 ไปได้หรือไม่ได้ ถ้าไม่ได้ แล้วจะเป็นอย่างไรต่อ... เอาเป็นว่า จากการแก่งตัวในวันวานนั้น หากจะยังไม่ผ่าน 1540 ไปได้อย่างมีนัยสำคัญ แล้วจะมีการอ่อนตัวลงมาก่อน ก็ต้องไม่เห็นการลงมาต่ำกว่าระดับ 1520 ไว้ก่อนด้วย จะดีกว่า... ว่าไปว่ามา ก็เหมือนจะกล่าวแบบเดิมๆ เพราะกรอบหรือเส้นแนวโน้มที่เราได้ตีได้ลากไว้ การแก่งตัวของตลาด ก็ยังคงอยู่ในภาพที่เราได้กล่าวมาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง... การที่ไม่ต้องการเห็น การต่ำกว่า 1520 นั้น เพราะอะไร ก็บอกแล้ว และ การจะขึ้นไปยืน 1540 ได้มันคง แนวโน้มของตลาดจะเป็นแบบไหน หรือ ถ้าขึ้นไปจนเกินระดับ 1570 ได้นั้น จะเริ่มน่ากลัว หรือจะยิ่งดูดีอะไรยังไง อันนี้ก็ยากกล่าวมาไว้หมดแล้ว... สัปดาห์นี้ เราอาจจะได้เริ่มเห็นความชัดเจนของ ตลาด มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ในะ แม้ว่า เรื่องของการเมือง ที่โยงไปถึงเศรษฐกิจ จะยังไม่ชัดเจนก็ตาม แต่หุ้นหลายๆ ตัว ก็เล่นทางขึ้นนำ ก็มี

ดูตามเกม...

กลุ่มธนาคารหลายๆ ตัวเหมือนกันนะ ที่เปิดเกมนำในทางขึ้น ก่อนที่ตลาดจะยืนยันแนวโน้มของตลาดเองว่า กำลังจะเล่นทางขึ้น หากว่ากลุ่มธนาคารยังดูดี ตลาดก็อาจจะไม่ร้ายนัก

แนวรับ : ... 1.63-1.61 ไม่ควรต่ำกว่า 1.58 ไว้ด้วย

เป้าหมาย : ... 1.70-1.72 และ รอบยาวสั้น 1.8-2.0 ได้

Price Chart...(TTB)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TTB... น่าจะมีความเป็นไปได้ แนวโน้มที่เป็นการลงระยะสั้นก่อนหน้านั้น อาจจะจบลงไปแล้ว หรือ จะเรียกว่า เสร็จสิ้นของรอบปรับฐาน ก็ว่าได้เลย แล้วพอเราดูจากรูปแบบของเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ด้วยภาพที่เป็นสัญญาณเชิงบวกนั้น รอบขึ้นของแต่ละรอบก็จะมีระยะทาง ที่เก็งกำไรเล่นรอบได้ อย่างน่าสนใจเลย แต่เอาเป็นว่า จะขึ้นเลยทันที หรือ จะค่อยๆ ขึ้น หรือ แม้แต่วันนี้จะย่อๆ บ้าง ก็ถือว่าน่าสนใจ... แต่ก็ต้องไม่ลงมาต่ำกว่า 1.58 ไว้ก่อน น่าจะอุ่นใจกว่านะ หรือ ยิ่งถ้าลงมาจนต่ำกว่า 1.55 ด้วยแล้วนั้น ก็แปลว่า ไม่พร้อมจะขึ้นจริงในระยะนี้ อาจจะต้องชะลอการขึ้นออกไปก่อนอีกสักระยะได้...(แต่ภาพใหญ่ๆ เป็นขาขึ้นอยู่นะ ดูดีๆ)